

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด. ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารและการจัดการองค์กร

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																	
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สร้างเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง สร้างค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรและเผยแพร่ประมวลจริยธรรม ในระดับผู้ปฏิบัติงาน ร่วมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และเสริมสร้างคุณธรรม สานใจไปให้ไว้พระ ระหว่างข้าราชการและพนักงานจ้าง รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก และค่านิยมแก่บุคคลให้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม	๒๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ และสำรวจสถานที่ในการจัดโครงการ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล				←	→													
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พนักงานในองค์กรเพื่อเปิดโลกทัศน์ และองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการทัศนศึกษาดูงานจากองค์กรภายนอก	๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างรอดำเนินการ และสำรวจสถานที่ในการจัดโครงการ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล										←	→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร	ข้าราชการได้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารงานที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร บุคลากรในหน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการทำงานในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบ เกิดความสามัคคีระหว่างบุคลากรในงานและนอกงาน และทราบปัญหาอุปสรรคและร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไข จะส่งผลให้บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อมุ่งความสำเร็จให้เกิดแก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	๒๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างรอ ดำเนินการ และ สำรวจสถานที่ในการ ดำเนินโครงการ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล																
๔	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานบุคลากรของเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน	๓๕,๐๐๐	อบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมกฎหมาย เบื้องต้น ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลชะมาย	งานนิติการ กอง วิชาการและ แผนงาน																
๕	โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลชะมาย	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายนัก ประชาสัมพันธ์ ประจำชุมชน/ หมู่บ้าน ตำบลชะมาย ณ โรงแรมแกรนด์ เซาร์เทิร์น	งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและ แผนงาน																

